

## **KẾ HOẠCH**

### **đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19**

-----

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, kéo dài, khó lường, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tiền Giang. Tính đến ngày 18/7, nước ta đã ghi nhận 51.771 ca trong nước và 2.059 ca nhập cảnh mắc Covid-19. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước từ ngày 27/4 đến nay là 50.201 ca, trong đó có 7.893 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trong tỉnh, từ ngày 31-5-2021 đến nay đã có 119 cas mắc Covid-19, tại các huyện, thành phố: Rạch Giá, Vĩnh Thuận, Giồng Riềng, An Biên, Tân Hiệp, An Minh, Gò Quao. Đến ngày 19-7-2021, các tỉnh, thành phía Nam, trong đó có Kiên Giang bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Dự báo trong thời gian tới, số cas mắc Covid-19 có chiều hướng gia tăng và sẽ còn diễn biến phức tạp hơn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, như sau:

## **I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

### **1- Mục đích**

- Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân trong thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch gây ra; khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch; qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

- Thông qua tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; quyết tâm kiểm soát dịch, không để lây lan, bảo đảm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” và chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

## 2- Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền cần bảo đảm tính kịp thời, chính xác, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát diễn biến tình hình dịch và sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền.

- Xác định công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm thực hiện sâu rộng, có hiệu quả, nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, hạn chế mức thiệt hại thấp nhất do dịch gây ra.

- Kịp thời ngăn chặn, xử lý có hiệu quả những thông tin sai trái, lợi dụng tình hình để gây hoang mang trong xã hội và đầu cơ, trục lợi và khó khăn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

## II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1- Tuyên truyền, làm rõ tình hình, tính chất nguy hiểm, nguy cơ và tác hại của dịch Covid-19; tập trung tuyên truyền chính xác, kịp thời tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống dịch của địa phương.

2- Tuyên truyền thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; nhất là Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11-6-2021 của Bộ Chính trị “về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội”; Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 01-4-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; Quyết định số 1778/QĐ-UBND, ngày 18-7-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đặc biệt là, tập trung tuyên truyền khi áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ “về quyết liệt thực hiện cao điểm phòng, chống dịch Covid-19” và Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ “về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19”...

3- Tập trung tuyên truyền, giáo dục Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, nâng cao ý thức trong việc tuân thủ các biện pháp của ngành chức năng nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19; thông tin chính xác, đầy đủ diễn biến tình hình dịch để người dân nhận thức đầy đủ nguy cơ và biện pháp phòng ngừa dịch, không lơ là, chủ quan nhưng không được gây hoang mang, lo lắng làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội; phổ biến các khuyến cáo, khuyến nghị của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm phòng ngừa, hạn chế dịch lây lan.

4- Công khai, minh bạch trách nhiệm của các cấp, các ngành với tinh thần quyết tâm cao nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19: từ công tác chuẩn

bị cơ sở vật chất cho việc dự phòng, cách ly, điều trị; chuẩn bị trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị phòng hộ cho nhân dân; bảo đảm kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống tại chỗ; việc xây dựng các phương án phòng, chống dịch theo từng cấp độ lây lan cho đến công tác thông tin tuyên truyền đến từng người dân, công tác kiểm soát, quản lý, xử lý vi phạm về đầu cơ, tăng giá thuốc và các loại vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch; việc tiêm vắc xin phòng ngừa dịch; việc hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01-7-2021 của Chính phủ và Quyết định số 1778/QĐ-UBND, ngày 18-7-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh...

5- Tuyên truyền biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời phát hiện, đấu tranh kịp thời với những biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với sức khỏe, tính mạng của người dân; những hành vi lợi dụng dịch để trục lợi cá nhân; những hành vi che giấu thông tin hoặc tung tin không chính xác gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng, làm mất ổn định xã hội, ảnh hưởng tới sự phát triển triển kinh tế - xã hội của địa phương.

6- Tuyên truyền, giáo dục người dân chủ động, tích cực tham gia các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng, với phương châm tự dự phòng là chính. Tập trung tuyên truyền, vận động những người đã đi qua vùng dịch, người có nguy cơ lây nhiễm cao yên tâm, tin tưởng và tự giác khai báo y tế, đến các cơ sở y tế khám, điều trị khi có các triệu chứng của bệnh; thực hiện các biện pháp cách ly khoa học, tránh biểu hiện kỳ thị, xa lánh. Gắn tuyên truyền phòng, chống dịch với tuyên truyền, phổ biến Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; các văn bản quy phạm pháp luật về cấm nhập khẩu, tiêu thụ động vật hoang dã... nhằm góp phần hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm.

7- Thông tin về đường dây nóng nhằm tiếp nhận, xử lý và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, Sở Y tế, Bệnh viện và Trung tâm y tế cấp huyện. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, diễn biến dịch của cả nước, của tỉnh và các thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch từ các kênh chính thống: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Website Cục Công nghệ thông tin-Bộ Y tế, Website Cục Y tế dự phòng-Bộ Y tế; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh và các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử tỉnh...

8- Tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19.

### **III- HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN**

1- Thông tin tuyên truyền trên báo chí, hệ thống phát thanh, truyền hình, truyền thanh: Thường xuyên cập nhật tình hình dịch Covid-19 phát sóng vào các khung giờ vàng, ưu tiên dung lượng, thời lượng tuyên truyền phòng, chống dịch.

Mở các chuyên trang, chuyên mục để thực hiện các chuyên đề, giao lưu trực tuyến, đối thoại, hỏi - đáp trực tuyến... nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác đến người dân.

2- Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, các trang thông tin điện tử của địa phương, cơ quan, đơn vị.

3- Tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng rôn, panô, khẩu hiệu, tờ rơi, sổ tay,... đến tận địa bàn dân cư, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... Đặc biệt là tập trung tuyên truyền tại các chợ truyền thống, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, để mọi người thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và tuân thủ nguyên tắc cách ly trong tổ chức sản xuất, kinh doanh, nhất là phải đảm bảo khoảng cách, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Tất cả cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải treo khẩu hiệu tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trước trụ sở cơ quan, đơn vị mình. Mỗi khu phố, ấp có ít nhất 01 khẩu hiệu treo ngang đường để tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian treo khẩu hiệu từ nay cho đến khi không chế được dịch Covid-19.

4- Xây dựng, đăng tải các video, clip, banner ảnh, biểu ngữ cổ động... để tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, báo điện tử, trang thông tin điện tử của địa phương, cơ quan, đơn vị... để cho nhân dân biết các dấu hiệu khi bị nhiễm bệnh và chủ động đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có triệu chứng nhiễm bệnh.

5- Tuyên truyền trên mạng xã hội: Các địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân tích cực đăng tải các tin, bài viết, thông tin chính thống về nguyên nhân, tác hại, cách phòng, chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube...).

6- Tổ chức nhấn tin tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 đến các thuê bao điện thoại di động về các khuyến cáo, khuyến nghị của ngành y tế.

7- Tổ chức tuyên truyền trong các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp...

#### IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

##### 1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Phối hợp Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành chức năng chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền kịp thời trên báo chí, cổng thông tin điện tử và mạng xã hội về diễn biến tình hình và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Theo dõi, nắm chắc diễn biến dịch Covid-19, tình hình tư tưởng và tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; qua đó làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội để cán bộ, đảng viên và nhân dân không hoang mang, lo lắng, yên tâm công tác, lao động và học tập.

- Chỉ đạo 2 bản tin của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng các tin, bài, tài liệu tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19.

- Chỉ đạo các lực lượng tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Tổ chức điều tra dư luận xã hội về ý thức của người dân trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức cuộc thi sáng tác thông điệp, khẩu hiệu cổ động phòng, chống dịch Covid-19.

- Xét khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

## **2- Sở Thông tin và Truyền thông**

- Chủ trì, phối hợp tổ chức giao ban hoặc thông tin báo chí khi có vấn đề phát sinh, để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và định hướng tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

- Phối hợp Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện, thành phố tăng cường thời lượng tuyên truyền về diễn biến, tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch Covid-19; các biện pháp phòng, chống dịch để người dân chủ động phòng, chống dịch hiệu quả.

- Chỉ đạo hệ thống bưu điện, các nhà mạng viễn thông tăng cường đảm bảo thông tin, liên lạc an toàn, thông suốt phục vụ công tác phòng, chống dịch; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để giải quyết thủ tục hành chính. Chỉ đạo các nhà mạng viễn thông tăng cường tin nhắn tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 đến các thuê bao điện thoại di động về các khuyến cáo, khuyến nghị của ngành y tế.

- Theo dõi, quản lý, kiểm tra chặt chẽ công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên mạng xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận không chính xác về tình hình dịch Covid-19.

- Phối hợp Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp trong tỉnh tăng cường sử dụng 2 sàn thương mại điện tử của Viettel và Bưu điện Việt Nam để tiêu thụ hàng hóa.

## **3- Sở Văn hóa - Thể thao**

- Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, cổ động trực quan về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là tại nơi công cộng, cơ sở y tế, chợ truyền thống, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh...

- Thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch Covid-19; kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và du khách về các lễ hội của tỉnh.

## **4- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh**

- Tổ chức phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động, thơ, nhạc, sân khấu về phòng, chống dịch Covid-19.

- Tạp chí Chiêu Anh Các số tháng 8/2021 tập trung tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, sử dụng các tác phẩm có chất lượng của cuộc thi về phòng, chống dịch để đăng trong tạp chí.

### **5- Sở Y tế**

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về diễn biến của dịch Covid-19; kế hoạch, biện pháp ứng phó và kiểm soát tình hình dịch.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, nhằm ổn định trật tự, an toàn xã hội trong trường hợp dịch bùng phát.

- Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp kịp thời tình hình dịch Covid-19 trong ngày để cung cấp thông tin cho báo chí. Đồng thời, chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí về tình hình dịch Covid-19 của tỉnh theo quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Chỉ đạo cơ sở y tế, đặc biệt là các nhân viên y tế nêu cao vai trò, trách nhiệm để vừa làm tốt vai trò người thầy thuốc, vừa là tuyên truyền viên, hướng dẫn người bệnh và gia đình người bệnh chủ động phòng ngừa, giữ gìn, nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

### **6- Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang.**

- Tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và khuyến cáo, khuyến nghị của ngành chức năng về phòng, chống dịch Covid-19.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế nắm tình hình và phán ánh khách quan, trung thực về tình hình dịch Covid-19; thực hiện tuyên truyền theo đúng định hướng, kịp thời, chính xác, phù hợp; tránh đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Ưu tiên dung lượng, thời lượng tuyên truyền các khuyến cáo, khuyến nghị của của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm phòng ngừa, hạn chế dịch lây lan; động viên cổ vũ các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống dịch.

- Kịp thời phản ánh những tổ chức, cá nhân có những cách làm tích cực, hiệu quả; đồng thời phê bình những tổ chức, cá nhân còn lơ là, thiếu quyết tâm và trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19.

### **7- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh**

- Chủ động phối hợp với ngành y tế và các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến từng địa bàn, khu dân cư để nâng cao nhận

thức và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại gia đình, nơi công cộng.

- Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của nhân dân; qua đó, phát hiện và tham mưu kịp thời cho cấp ủy các biện pháp ổn định tình hình tư tưởng trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát cao.

### **8- Ban tuyên giáo huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc**

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, định hướng và quản lý tốt việc đăng tải thông tin, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để chỉ đạo thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả.

- Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trước diễn biến của dịch Covid-19; qua đó dự báo tình hình, xây dựng kịch bản thông tin, tuyên truyền trong trường hợp dịch bùng phát, lan rộng nhằm nhanh chóng ổn định tình hình, giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

- Vận động cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống về tình hình dịch Covid-19; các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, các khuyến cáo, khuyến nghị của ngành y tế và các cơ quan chức năng trên mạng xã hội.

### **V- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN**

1- Toàn dân tích cực hưởng ứng phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần “Chống dịch như chống giặc”!.

2- Toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19!.

3- Tuân thủ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 là trách nhiệm của toàn dân!.

4- Quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch Covid-19!.

5- Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19!.

6- Ở nhà là yêu nước - yêu nước thì phải ở nhà, đó chính là góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19!.

7- Ở nhà là yêu nước - yêu cộng đồng, yêu gia đình và yêu chính mình!.

8- Phòng, chống đại dịch Covid-19 là bảo vệ chính bạn, gia đình và xã hội!.

9- Toàn dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K gồm: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế!.

10- Hãy giữ an toàn cho bạn và cho chúng ta trước đại dịch Covid-19!.

11- Hạn chế tối đa ra ngoài đường, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết!.

12- Hãy giữ khoảng cách tiếp xúc từ 2m trở lên để phòng, chống Covid-19!.

13- Không tụ tập đông người nơi công cộng để phòng tránh dịch Covid-19!.

14- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng, chống dịch Covid-19!.

**15-** Khi nghi nhiễm Covid-19 cần thực hiện cách ly ngay đồng thời thông báo cho cơ quan y tế địa phương!.

*(Sẽ bổ sung thêm một số khẩu hiệu tuyên truyền).*

Đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, kịp thời phản ánh tình hình và báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua Phòng Tuyên truyền)./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c),
- TT UBND tỉnh (để biết),
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Sở Văn hóa - Thể thao,
- Sở Y tế,
- Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh,
- UBMTTQ và tổ chức CT-XH cấp tỉnh,
- Báo Kiên Giang,
- Đài Phát hành và Truyền hình Kiên Giang
- Ban Tuyên giáo huyện, thành ủy, ĐUTT,
- Lưu VT.

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thanh Phong**